

## **Mấy kinh nghiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch phấn đấu "Bốn tốt" của huyện ủy Khoái Châu**

Chu Bá Tập

Bí thư huyện ủy Khoái Châu - Hưng Yên

Cùng với các huyện bạn trong tỉnh Hưng Yên, huyện ủy Khoái Châu chúng tôi bước vào xây dựng và thực hiện kế hoạch phấn đấu "bốn tốt" từ giữa năm 1966, sau khi được nghe phổ biến và học tập Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng về kiện toàn cấp huyện. Quá trình phấn đấu theo yêu cầu "bốn tốt" của Khoái Châu cũng là quá trình phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, nhằm đưa phong trào Khoái Châu tiến lên đồng đều, bảo đảm cho Khoái Châu giành được nhiều thắng lợi trong sản xuất, chiến đấu và phục vụ đời sống của dân.

Cho đến nay, nhờ sự chỉ đạo và giúp đỡ trực tiếp của tỉnh ủy Hưng Yên và các ngành tỉnh, nhờ kết quả phấn đấu tập thể của Huyện ủy, các ngành huyện và của đảng bộ cơ sở, phong trào Khoái Châu đã thu được một số tiến bộ mới.

- Diện tích gieo cấy và năng suất các loại cây trồng vụ đông - xuân năm nay đều đạt hoặc vượt kế hoạch. Nhân dân Khoái Châu đã làm đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với tiền tuyến, đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại do chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ gây ra, chuyên chở hàng ngàn tấn than, đá, vôi, xi măng, hàng trăm tấn phân đạm, thuốc trừ sâu để thực hiện thâm canh vào xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nông nghiệp. Riêng về thủy lợi, trong đông xuân năm nay, Khoái Châu đã đạt mức bình quân lao động là 95 mét khối, vừa bảo đảm công trình của Nhà nước, vừa bảo đảm các công trình thủy lợi của địa phương. Các mặt hoạt động khác cũng có nhiều tiến bộ; hiện nay, ở Khoái Châu có 61 trường lớp ba đảm đang gồm hơn 1.200 học viên, 501 lớp bổ túc văn hóa cho 10.750 người; ở một số xã, bình quân cứ 3 người dân có 1 người đi học bổ túc văn hóa.

Các cơ sở đảng phát triển đồng đều. Thông qua cuộc vận động tự phê bình của Đảng trước quần chúng và cuộc vận động báo công, bình công "ba giỏi" của xã viên (sản xuất chiến đấu, chấp hành chính sách) mối liên hệ giữa tổ chức đảng và quần chúng được tăng cường thêm một bước, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; bản thân Huyện ủy mới được bầu lại vào cuối năm 1966, cũng có những tiến bộ rõ rệt về tư tưởng, trình độ và tác phong. Nói chung các ngành huyện đã giảm được hội họp và giấy tờ, cố gắng đi sát xã và hợp tác xã hơn trước.

Đương nhiên trên một số mặt cụ thể như chăn nuôi, sử dụng nước, năng suất lúa (toàn huyện Khoái Châu mới có 5 xã và 29 hợp tác xã đạt trên 5 tấn thóc/hécta)... Chúng tôi còn gặp một số khó khăn và nhược điểm nhất định. Tình hình này đã đòi hỏi chúng tôi phải cố gắng hơn nữa để phấn đấu đưa phong trào Khoái Châu tiến bộ một cách toàn diện và vững chắc. Nhưng, nhìn lại một năm phấn đấu xây dựng huyện ủy "bốn tốt", nhìn lại bước chuyển biến tiến bộ của phong trào Khoái Châu và công tác lãnh đạo của bản thân Huyện ủy, chúng tôi đều nhất trí nhận định rằng chúng tôi đã có cơ sở để tiếp tục phấn đấu vươn lên, đã có cơ sở để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng.

Nhờ đâu một năm qua huyện Khoái Châu giành được tiến bộ bước đầu trong quá trình phấn đấu xây dựng huyện ủy "bốn tốt" chúng tôi sơ bộ rút kinh nghiệm và nhận thấy rằng, sở dĩ phong trào Khoái Châu có tiến bộ là vì Huyện ủy chúng tôi đã cố gắng phấn đấu nhằm quán triệt phương châm mà Nghị quyết của Trung ương đã đề ra. Xin giới thiệu tóm tắt các đồng chí cùng tham khảo mấy kinh nghiệm dưới đây của Huyện Khoái Châu.

1 - Xây dựng phương hướng và nhiệm vụ phấn đấu "Bốn tốt" phù hợp với vị trí và hoàn cảnh cụ thể của huyện

Sau khi học tập Nghị quyết 136 của Ban bí thư Trung ương Đảng, một vấn đề lớn, có tính chất bao trùm, đã được đặt ra trước Huyện ủy

chúng tôi: Phấn đấu như thế nào để có thể trở thành một huyện ủy "bốn tốt"? Chúng tôi hiểu rằng: tuy cũng phấn đấu theo yêu cầu "bốn tốt", nhưng phương hướng và nội dung phấn đấu của Khoái Châu không thể hoàn toàn giống như phương hướng và nội dung phấn đấu của các huyện bạn. Điểm khác nhau này chính là bắt nguồn từ vị trí và đặc điểm của Khoái Châu, từ chỗ mạnh và chỗ yếu của phong trào Khoái Châu, từ ưu điểm và nhược điểm cụ thể trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo, thực hiện của Huyện ủy.

Dựa vào sự giúp đỡ của Tỉnh ủy và các ngành tỉnh, chúng tôi đã mở rộng dân chủ, tiến hành tự phê bình và phê bình trong Huyện ủy và các ngành huyện, kết hợp tranh thủ ý kiến của các đảng ủy cơ sở để xây dựng phương hướng và nhiệm vụ phấn đấu chung của huyện. Đối chiếu nghị quyết của Trung ương với tình hình thực tế của Khoái Châu trong điều kiện chống Mỹ, cứu nước hiện nay chúng tôi thấy nổi lên nhiệm vụ của huyện là phải đóng góp nhân tài, vật lực cho tiền tuyến, vừa đẩy mạnh sản xuất phát triển và góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, vừa chăm lo cải thiện và bồi dưỡng sức lực của dân. Trong lĩnh vực sản xuất và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, đây của Khoái Châu giữ một vị trí quan trọng (sản lượng đây của Khoái Châu chiếm một nửa sản lượng đây của miền Bắc) ; cho nên tuy sản xuất của Khoái Châu chủ yếu vẫn là nông nghiệp, nhưng vị trí từng loại cây trồng theo từng thời vụ có khác nhau: vụ mùa thì lúa là chính, còn vụ đông xuân thì cây công nghiệp (đây) và hoa màu là chính. Xuất phát từ điều kiện sản xuất cụ thể trên đây, Khoái Châu phải phấn đấu thâm canh tăng năng suất các loại cây trồng, một mặt đóng góp sản phẩm cây công nghiệp đầy đủ đối với nhà nước, mặt khác cố gắng tự túc về lương thực, không những không phải xin Nhà nước hỗ trợ mà còn tiến tới làm thêm nghĩa vụ lương thực đối với Nhà nước. Trong thực tế mấy năm trước đây, chỉ đạo của huyện chúng tôi về mặt này còn yếu, chưa đồng đều: mới bảo đảm được kế hoạch diện tích, chưa đảm bảo được năng suất cao cho các loại cây trồng. Đương

nhiên, cánh đồng Khoái Châu với nhiều loại cây trồng khác nhau không thể không có những khó khăn, phức tạp riêng; ấy là chưa kể đến những yếu tố khách quan của thời tiết (như úng, hạn, gió Lào...) nhưng phải nhận rằng nỗ lực chủ quan của Huyện ủy trước đây chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhiệm vụ thâm canh; chỉ đạo của huyện ủy về mặt quản lý sản xuất, về mặt kỹ thuật chưa sắc sảo và chưa nhạy bén.

Cùng với việc nhìn lại chỗ mạnh, chỗ yếu của huyện trong các lĩnh vực sản xuất, chiến đấu, chấp hành chính sách, phục vụ đời sống quần chúng, chúng tôi cũng kiểm điểm lại công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của bản thân Huyện ủy, để có căn cứ xây dựng kế hoạch phấn đấu "bốn tốt" một cách toàn diện, đồng thời để có căn cứ xác định những công tác then chốt của từng thời kỳ, từng bước đưa phong trào tiến lên.

Thực ra, xây dựng phương hướng và nhiệm vụ phấn đấu "bốn tốt" của Khoái Châu không phải là một quá trình giản đơn. Dựa vào sự giúp đỡ của thường trực tỉnh ủy và các ngành tỉnh, chúng tôi đã phải phấn đấu khắc phục những biểu hiện chủ quan, cố gắng phát huy trí tuệ tập thể của Huyện ủy, của cán bộ các ngành huyện và cơ sở để cùng nhau đánh giá phong trào một cách thực sự cầu thị và để xây dựng sự nhất trí của toàn bộ đối với những mục tiêu và phương hướng đề ra. Mục tiêu và phương hướng phấn đấu này được lồng vào nội dung bản báo cáo chính trị của Huyện ủy, và được thông qua tại Đại hội đảng bộ huyện (họp vào tháng 10 năm 1966) đã trở thành cương lĩnh hoạt động chung của đảng bộ Khoái Châu chúng tôi.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch phấn đấu "bốn tốt" lúc đầu trong Huyện ủy chúng tôi cũng còn lấn cấn giữa phương hướng phấn đấu chung của đảng bộ huyện và kế hoạch phấn đấu riêng của bản thân Huyện ủy. Thực tiễn một năm qua đã giúp chúng tôi sáng rõ hơn về vấn đề này: không thể xây dựng kế hoạch phấn đấu "bốn tốt" riêng của bản thân

Huyện ủy tách khỏi phương hướng và nhiệm vụ phấn đấu chung của toàn đảng bộ, vì nếu làm như vậy thì công tác tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy, công tác kiện toàn Huyện ủy về tư tưởng, tổ chức, tác phong sẽ không có nội dung thiết thực, sẽ không gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu... cụ thể của địa phương. Đương nhiên, gắn liền với việc xây dựng phương hướng phấn đấu "bốn tốt" chung của huyện, kế hoạch phấn đấu cụ thể của bản thân Huyện ủy nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của mình, cũng cần được đề ra.

ở Khoái Châu chúng tôi, gắn liền với việc xác định phương hướng và nhiệm vụ phấn đấu chung của đảng bộ huyện theo yêu cầu "bốn tốt", Huyện ủy chúng tôi cũng đề ra mục tiêu và những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo và trình độ về mọi mặt của Huyện ủy, nhằm bồi dưỡng cho cán bộ huyện những hiểu biết về chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân, về quản lý sản xuất kỹ thuật các loại cây trồng chủ yếu, về công tác xây dựng đảng nhằm kiện toàn bộ máy, cải tiến tác phong của Huyện ủy và các ngành huyện. Như vậy là cùng với quá trình chuyển biến tiến bộ chung của phong trào toàn huyện, chúng tôi cũng đã xây dựng và thực hiện được kế hoạch từng bước nâng dần sự tiến bộ của Huyện ủy trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các mặt công tác, từng bước kiện toàn Huyện ủy về tư tưởng, tổ chức, tác phong.

Phong trào Khoái Châu sở dĩ có một số tiến bộ nhất định trong năm vừa qua, theo chúng tôi, trước hết đó là vì Huyện ủy Khoái Châu đã tranh thủ được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, đã cố gắng phát huy trí tuệ tập thể của đảng bộ để xây dựng phương hướng và nhiệm vụ phấn đấu "bốn tốt" phù hợp với vị trí và hoàn cảnh cụ thể của huyện.

Quá trình xây dựng phương hướng và nhiệm vụ phấn đấu "bốn tốt" của Khoái Châu cũng là quá trình xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong đảng bộ nhằm đẩy mạnh sản xuất, chiến đấu và các mặt công tác khác của địa phương.

Làm cho nghị quyết xây dựng huyện ủy "bốn tốt" trở thành mục tiêu phấn đấu tập thể của huyện ủy, các đảng ủy cơ sở, các ngành huyện.

Sau khi có được phương hướng và nhiệm vụ xây dựng huyện ủy "bốn tốt" phù hợp với vị trí và hoàn cảnh cụ thể của Khoái Châu, mối quan tâm và sự cố gắng của chúng tôi là làm thế nào để cho huyện ủy, các ngành huyện, và các đảng bộ cơ sở đều hướng vào mục tiêu chung mà phấn đấu. Nghị quyết đại hội đảng bộ được phổ biến và thảo luận rộng rãi trong các đảng bộ cơ sở, trong tổ chức đảng ở cơ quan các ngành huyện, đã được dùng làm căn cứ để các ngành, các cấp, dựa vào vị trí và trách nhiệm cụ thể của từng ngành, từng địa phương mà xây dựng phương hướng và biện pháp phấn đấu thích hợp.

Chúng tôi đã cố gắng thực hiện những phương châm cơ bản trong nghị quyết 136 của Trung ương:

+ Gắn xây dựng huyện ủy "bốn tốt" với xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt"

+ Gắn xây dựng huyện ủy "bốn tốt" với nâng cao chất lượng công tác và bộ máy của các ngành cấp huyện.

Để gắn xây dựng huyện ủy "bốn tốt" với xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt" thời gian vừa qua, Huyện ủy Khoái Châu đã tổ chức cho các chi bộ học tập 7 bài học kinh nghiệm (trọng tâm là các bài học 1, 3 và 7) kết hợp với việc tổ chức cho các chi bộ tự phê bình trước quần chúng, mở rộng phong trào quần chúng báo công và phê bình xây dựng Đảng, nhằm đẩy mạnh sản xuất đông - xuân. Chúng tôi đã chỉ đạo riêng đảng bộ An - Vĩ, tiến hành trước một bước ở An Vĩ để lấy kinh nghiệm chỉ đạo các xã, sau đó chia khu tổ chức học để bồi dưỡng cho đảng ủy viên và chi ủy viên.

Thông qua đợt vận động này, chúng tôi đã nâng cao được nhận thức cho các cán bộ và đảng viên ở xã về vị trí của công tác xây dựng Đảng, giúp cho từng xã liên hệ và kiểm điểm chỗ mạnh, chỗ yếu của địa

phương, mở rộng dân chủ cho quần chúng báo công và góp ý kiến phê bình sự lãnh đạo của Đảng. Học tập và tiến hành tư tưởng nội bộ, khắc phục được một số biểu hiện tiêu cực ở một vài địa phương như tư tưởng bảo thủ, ngại khó không mạnh dạn tiếp thụ giống mới, kỹ thuật mới, tư tưởng danh vị cá nhân dẫn tới thiếu đoàn kết sau khi bầu cử hộ đồng nhân dân và ủy ban hành chính xã... mặt khác đã tạo được không khí phấn khởi cách mạng mới trong đảng viên và quần chúng, nhờ đó mà một số chủ trương và biện pháp trước mắt nhằm sửa chữa khuyết điểm đã được quần chúng hoan nghênh và thực hiện có kết quả, có nơi có việc đề ra từ 3, 4 năm nay, đến đợt này mới làm được; như ở Thiết Trụ, đảng viên và quần chúng đã nhất trí không giống sinh địa trên số đất 5% để lại cho chăn nuôi như trước, mà hướng việc sử dụng số đất này vào mục đích thâm canh. Vào dịp gặt hái và thu hoạch đông xuân vừa rồi, hiện tượng ăn uống lãng phí đã được chấm dứt. Từ nay đến cuối năm, muốn phấn đấu đạt chỉ tiêu 80% đảng bộ cơ sở "bốn tốt" (có nghĩa là 20 trong số 25 đảng bộ cơ sở của Khoái Châu phải đạt tiêu chuẩn "bốn tốt"), chúng tôi còn phải cố gắng rất nhiều để tạo nên một sự chuyển biến tiến bộ đồng đều ở các khâu: đảng viên, tổ đảng, chi ủy, đảng ủy, đặc biệt là phải gỡ khâu đảng ủy, bởi vì cấp xã, trong đó có vấn đề lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của đảng ủy, hiện nay đang đòi hỏi được kiện toàn. Thực tiễn ở Khoái Châu đã chứng minh rằng: nơi nào đảng ủy xã mạnh, có ý thức xây dựng Đảng, đoàn kết nhất trí, đi sát chi bộ, hợp tác xã và quần chúng, nơi đó công tác đảng có tiến bộ, các chi bộ và đảng viên phát huy được tác dụng của mình, các mặt sản xuất, chiến đấu đều thu được thắng lợi.

Đi đôi với việc phát huy trách nhiệm đóng góp tập thể của cán bộ cơ sở vào quá trình phấn đấu xây dựng huyện ủy "bốn tốt", chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng công tác của các ngành huyện vào việc bảo đảm thực hiện mọi chủ trương, kế hoạch do Huyện ủy đề ra. Biện pháp có ý nghĩa thiết thực ở đây là việc xây dựng kế hoạch phấn đấu "bốn tốt" của cá nhân huyện ủy viên. Lúc đầu, chúng tôi cũng gặp lúng túng

trong việc gắn kế hoạch phấn đấu "bốn tốt" của cá nhân huyện ủy viên với kế hoạch phấn đấu "bốn tốt" chung của tập thể Huyện ủy. Có đồng chí xây dựng kế hoạch phấn đấu chưa đề ra được phương hướng khắc phục những khuyết điểm và nhược điểm trong công tác; có đồng chí lại suy nghĩ nhiều đến nhiệm vụ xã (được huyện ủy phân công phụ trách) hơn là nhiệm vụ xây dựng ngành (mà mình là thủ trưởng). Về sau, dần dần chúng tôi đi tới nhất trí: huyện ủy viên muốn được thừa nhận là "bốn tốt", ngoài yêu cầu phải được công nhận là đảng viên "bốn tốt" ở chi bộ mà mình sinh hoạt, phải phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm đối với ngành và đối với xã đã được huyện ủy phân công, phải phấn đấu để đóng góp với mức nhiều nhất vào trách nhiệm lãnh đạo tập thể của huyện ủy. Không thể có huyện ủy viên được thừa nhận là "bốn tốt" mà ngành huyện và xã do đồng chí đó phụ trách lại dậm chân tại chỗ. Nhờ vậy, các đồng chí huyện ủy viên khắc phục được hiện trạng nặng ngành nhẹ xã, hoặc ngược lại, nặng xã nhẹ ngành. Cũng nhờ vậy các đồng chí huyện ủy viên nhận thức được rõ hơn vị trí và trách nhiệm của ngành huyện do mình phụ trách, có kế hoạch chấn chỉnh tổ chức và cải tiến lề lối làm việc của ngành, làm cho ngành bám chắc hơn nữa các chủ trương công tác của Huyện ủy, sát xã và quần chúng ở cơ sở. Một số ngành của Khoái Châu như Tổ chức, Tuyên giáo, Kiểm tra, Phụ nữ, Thanh niên... thời gian qua đã có nhiều tiến bộ và đóng góp tích cực vào công tác lãnh đạo chung của Huyện ủy. Ngoài huyện ủy viên là thủ trưởng ngành, các cán bộ trong các ngành huyện đều có ý thức phấn đấu đưa ngành mình tiến lên, vừa góp phần giúp xã được tốt hơn, vừa góp phần thiết thực vào cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt".

III - Xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong huyện ủy, từng bước kiện toàn huyện ủy về trình độ tư tưởng, tổ chức và tác phong.

Vì kết quả phấn đấu tập thể của các ngành và các xã phụ thuộc một phần rất lớn vào tư tưởng, tổ chức và tác phong của bản thân Huyện ủy, cho nên phương hướng cố gắng của chúng tôi vừa qua là chủ động gắn với

quá trình đẩy mạnh các mặt sản xuất và chiến đấu của huyện để từng bước kiện toàn bản thân Huyện ủy. Trước đại hội đảng bộ huyện (10-1966) do yêu cầu công tác, một số huyện ủy viên đã được điều đi nơi khác; dựa vào sự chỉ đạo và giúp đỡ của Tỉnh ủy, chúng tôi đã tiến hành đại hội và bầu lại được ban chấp hành mới, gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và được tin nhiệm của đảng bộ.

Sau đại hội, chúng tôi đã họp Huyện ủy để nghiên cứu tài liệu hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương về chế độ, chức trách của huyện ủy ban việc thực hiện nghị quyết của Đại hội và tiến hành phân công.

Cho đến nay, bản thân Huyện ủy chúng tôi đã thu được một số tiến bộ nhất định:

+ Nội bộ Huyện ủy đoàn kết nhất trí; đều kỳ, 1 tháng rưỡi một lần, chúng tôi họp hội nghị toàn thể, đi sâu bàn từng chuyên đề, thống nhất với nhau về trọng tâm công tác từng thời kỳ; mỗi lần họp hội nghị là một lần bồi dưỡng những hiểu biết cho Huyện ủy viên và nâng cao trình độ chung của Huyện ủy; chúng tôi giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đều kỳ tiến hành tự phê bình và phê bình trong Huyện ủy dựa trên cơ sở kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết phấn đấu "bốn tốt" của Đại hội.

+ Lê lối làm việc giữa Huyện ủy và ủy ban đã được cải tiến: Huyện ủy không sa vào họp bàn và giải quyết những công việc cụ thể thuộc phạm vi quyền hạn của các cơ quan Nhà nước như trước kia. Công tác chỉ đạo của Huyện ủy đã biết tập trung dứt điểm từng việc không rải mảnh; ngoài một số xã điển hình toàn diện, chúng tôi đã xây dựng được điểm cho từng mặt công tác, điểm cho từng loại cây trồng, chủ động sáng tạo kinh nghiệm để lãnh đạo chung, cố gắng thay thế tác phong mệnh lệnh bằng tác phong thuyết phục. Điểm nổi bật trong thời gian qua là các huyện ủy viên và các cán bộ có trách nhiệm ở huyện đã giành phần lớn thời gian về xã, đi sát cơ sở và quần chúng, do đó chúng tôi đã giảm bớt được hội nghị và rút ngắn thời gian các hội nghị cần thiết phải triệu tập.

+ Đối với các đồng chí huyện ủy viên mới được bầu và các đồng chí huyện ủy viên trực tiếp công tác ở xã và hợp tác xã, chúng tôi đều có kế hoạch phân công các đồng chí ủy viên thường vụ phụ trách khối và khu vực kèm cặp, giúp đỡ thêm, ngoài các kỳ tổ chức học tập và bồi dưỡng chung cho Huyện ủy. Nhờ cách phân công và lề lối làm việc được cải tiến, nhờ tác phong sát xã và quần chúng, nhờ huyện ủy viên không chỉ nắm vững ngành mà còn am hiểu các vấn đề chung, nội dung hội nghị Huyện ủy đã có chất lượng hơn trước, nghị quyết của Huyện ủy đã phản ánh được đầy đủ hơn trước trí tuệ tập thể của huyện ủy viên. Đương nhiên không phải trình độ và khả năng của các huyện ủy viên đều ngang bằng nhau, nhưng mỗi đồng chí, trên phạm vi trách nhiệm của mình, đều đã có tiến bộ trong quá trình đóng góp vào kế hoạch phấn đấu "bốn tốt" chung của tập thể Huyện ủy.

Một năm phấn đấu thi hành Nghị quyết của Trung ương về cấp huyện đã giúp chúng tôi tin tưởng ở đường lối cách mạng to lớn của quần chúng nhân dân. Tuy những tiến bộ của phong trào Khoái Châu mới chỉ là kết quả bước đầu và tuy phong trào Khoái Châu còn không ít khó khăn và nhược điểm, nhưng chúng tôi đã có cơ sở vững chắc để tiếp tục phấn đấu vươn lên.